

เรื่องของครอบครัวอาจหาญ (และราชวงศ์จักรี) ที่กันได้ยิน
ตั้งแต่ตอนถูกเปิดจิตใหม่ ๆ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2022
(เพิ่มเติมจากเอกสารฉบับก่อน)

- “หมอผู้หญิงให้**ต้อม**สั่งจน**ต้อม**คิดว่า **ต้อม**ใหญ่มาก **ต้อม**คิดว่า ใครจะมา “ฆ่า” ชั้น”
- เสียงของผู้หญิง ... เก่เข้าใจว่า เป็นเสียงของแม่ของหมอผู้หญิง “บ้านหมอตายเพราะ**ต้อม**นะ ทำให้ถึงปล่อยให้**ต้อม**สั่ง ทำให้ไม่ดูถูกเลย”
- เสียงกรีดของผู้หญิง ... เก่เข้าใจว่า เป็นเสียงของแม่ของหมอผู้หญิง “หมอผู้หญิงตายเพราะลูกนะ”
- ตอนที่เก่กำลังคิดถึงเรื่องในอดีตตอนที่บ้านหมอหาเรื่องบ้านเก่ใหม่ ๆ เก่เคยถามคุณแม่ของเก่ว่า “แม่ ... หมอไม่รัก**ต้อม**หรือ” คุณแม่ของเก่ตอบว่า “รักสิลูก ... หมอผู้หญิงนะรัก**ต้อม**อย่างกับ “**แก้วตาดวงใจ**” (พระเจ้าบอกเก่ตอนที่เก่ถูกเปิดจิตแล้วว่า คุณแม่ของเก่ท่าน “ดูท่า” หมอผู้หญิงออก เพราะเป็นผู้หญิงด้วยกัน) เก่เลยถามคุณแม่ของเก่ว่า “ถ้าหมอรัก**ต้อม** ทำไมหมอทำกับหนูแบบนี้ล่ะ” คุณแม่ของเก่เงียบ หลังจากเก่คิดถึงเรื่องนี้ เก่ได้ยืมว่า “**มันจะได้ตายเพราะ “แก้วตาดวงใจ” ของมัน**”
- “เรื่องสำคัญ ๆ นะ **ต้อม**เป็นคนให้บอก (เก่) เอง”
- ก่อนหน้าที่จะถึงวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2022 หลายครั้งที่เก่ได้ยินเสียงของอิหอยหลวมหน้าผีสัมพะเวสีอุบลรัตน์ราชกัญญาพูดว่า “ใครให้บอกเรื่องของคุณ” และเสียงของสมาชิกตัวเมียของราชวงศ์จักรี “ใครให้บอกเรื่องของเรา” และ “ใครให้บอกเรื่องของพวกเขา” และเก่ได้ยินเสียงตอบว่า “พวกมันแหละให้บอก” “บ้านมันแหละให้บอก” และ “อาจหาญแพ้มันแหละให้บอก” และช่วงเย็นของวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2022 ช่วงเย็น เก่ได้ยินเสียงจับใจความได้ว่า “**ต้อม**เป็นคนให้พระเจ้าบอกเรื่องของราชวงศ์จักรีกับเก่”
- วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022 เวลาประมาณ 16:45 น. ก่อนที่เก่จะพิมพ์เรื่องของ “ไอ้ปีกทองหน้าหิเกหรีคิงแมงดาหมาวชิราลงกรณ์” ที่เก่ได้ยินเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2022 ในเอกสารฉบับนี้ เก่ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่า “**ต้อม**แหละให้บอก” และ “จูนไม่ได้ให้บอก **ต้อม**แหละให้บอก” (“จูน” เป็นชื่อเล่นของลูกสะใภ้ของรัชชนิวรรณ อาจหาญ (หมอผู้หญิง) และพงษ์เทพ อาจหาญ (หมอผู้ชาย)) และ
- เข้าวันพุธที่ 5 ตุลาคม 2022 เวลาประมาณ 6:45 น. เก่เพิ่งตื่นนอนตอนเช้า เหมือนพระจิตเจ้า (The Holy Spirit) มาตลใจให้เก่คิดว่า ที่เก่ได้ยินเสียงผู้หญิงพูดว่า “**ต้อม**แหละให้บอก” และ “จูนไม่ได้ให้บอก **ต้อม**แหละให้บอก” ในวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022 ไม่ใช่จิตของพวกเขาที่กำลังเถียงกัน แต่เป็นแผนของอิหอยหลวม อิหอยแหก และอิห่าเทียมสิรินธร ที่ต้องการให้เก่ประกาศว่า “**ต้อม**” เป็นคนให้บอกเรื่องของ “ไอ้ปีกทองวชิราลงกรณ์” ที่เก่บอกไว้ในเอกสารฉบับนี้ ความจริง คือ พวกที่ให้บอก คือ พวกอิหอยหลวม อิหอยแหก และอิห่าเทียมสิรินธร (นำทีมโดยอิหอยหลวมหน้าผีสัมพะเวสีอุบลรัตน์ราชกัญญา) เพราะไอ้หน้าหิเกหรีคิงแมงดาหมาวชิราลงกรณ์ อิหอยผ่านศึกควินดอกกะหรีสิริกิดดี และลูกสาวทั้ง 3 ตัวของพวกเขาวางแผนจะ “โยนความผิดทั้งหมด” ของตัวเองและราชวงศ์จักรีให้ไอ้ปีกทองวชิราลงกรณ์กับครอบครัว และเก่คิดว่า ชาวอิหอยแหกสิริกิตยาถวายตัวให้ไอ้ปีกทองวชิราลงกรณ์ ก็มาจากอิหอยหลวมหน้าผีสัมพะเวสีอุบลรัตน์ราชกัญญาด้วย ...

... อยากรู้มัยว่า สมาชิกตัวเมียของราชวงศ์จักรีเป็น “อีเสนียด” “อีกะหรี” “อีกระแตะ” “อีตอแหล” “อีหน้าด้าน” “อีไร้ยาง (อาย)” “อีอ้อย” “อีหน้าล่อ” “อีดาวยั่ว” “อีเจียน” “อีอยากผู้ (ชาย)” “อีหิวผู้ (ชาย)” “อีหอยแดง” “อีหอยเนา” “อีหอยอืด” “อีหอยถึก” “อีหอยสีก” “อีเสี่ยหอย” “อีทำ scores” “อีหอยกระตือ (คำเต็ม คือ “อีหอยกระตือหรือรันท่จะมีเช็กส์”)” “อีสำสอน” “อีดาวเรือง” “อีหลายผัว” “อีฟรีเช็กส์” “อีเก๋กั (หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “อีฮ่วยกั”)” “อีชอบเย็ด” “อีติดเช็กส์” “อีไฟแรง” “อีเปิดปู้ปิตปู้ป” “อีหอยลอดช่องน้ำเชื้อ” “อีหอยรั้ว” “อีหอยแหก” “อีหอยหลวม” “อีหอยจัดจ้าน” “อีหอยเจนจัด” “อีหอยโชกโชน” “อีหอยผ่านศึก” “อีฮอยอาหารด้วยน้ำเชื้อ” และ “อีมั่วเช็กส์” จริงรีปล่าว ...

... อยากรู้มัยว่า อีหอยแหกพัชรกิติยาภาและอีหอยแหกสิริวรรณวิมันเป็นนักกีฬาขี่ม้า เพราะมันจะได้แก้ตัวว่า ที่เยื่อพรหมจารีมันขาด ที่หอยมันแหก เป็นเพราะพวกมันเป็นนักกีฬาขี่ม้า ไม่ใช่เป็นเพราะพวกมันถูกเย็ดทั้งๆ ที่ยังไม่ได้แต่งงาน ... จริงมัย ...

... อยากรู้มัยว่า เหตุผลหนึ่งที่สมาชิกตัวเมียของราชวงศ์จักรีตัดสินใจร่วมมือกับครอบครัววาทัญญและชวนคนไทย รัฐบาลต่างประเทศ และคนต่างประเทศให้ร่วมมือ เป็นเพราะพวกมัน “จัดจ้าน” “เจนจัด” และ “ถูกเย็ด” ตั้งแต่ยังเด็ก และพอพวกมันมาเจอผู้หญิงบริสุทธิ์แล้วพวกมัน “ทนไม่ได้” ... จริงมัย ...

... อยากรู้มัยว่า สมาชิกตัวเมียของราชวงศ์จักรีแต่ละตัว (ยกเว้นอีห้าเทียมสิรินธร) มันมี “ผัว” มาแล้วกี่คน และ “ผัว” แต่ละคนของพวกมันเป็นใคร ...

... อยากรู้มัยว่า สมาชิกตัวเมียของราชวงศ์จักรี “สั่ง” ผู้หญิงทั่วโลกให้มี “พฤติกรรม” และ “นิสัย” เหมือน “พวกมัน” และ “ผู้หญิงไทย” ... จริงมัย ...

... อยากรู้มัยว่า สมาชิกตัวผู้ของราชวงศ์จักรีเป็น “ไอป๊กทอง” จริงรีปล่าว และอยากรู้มัยว่า “ไอป๊กทองหน้าหีกะหรีคิงแมงดาหมาวชิราลงกรณ์” มัน “กามวิปริต” ... จริงมัย ... “ไอป๊กทองวชิราลงกรณ์” มันให้ทหาร และ/ หรือ ข้าราชการบริพารของมัน “เย็ด” กับเมีย และ/หรือ นางบำเรอของมัน แล้วมันนั่งดูจนมัน “มีอารมณ์” แล้วมันก็ “เย็ด” กับเมีย และ/หรือ นางบำเรอของมันต่อ ... จริงมัย ... (พระเจ้าบอกความจริงนี้กับเก็นตอนกลางคืนของวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2022 ... และตอนที่เก็งกำลังจะพิมพ์เรื่องนี้ในเอกสารนี้ในตอนเย็นของวันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2022 พระเจ้าบอกเก็งว่า “จะได้รู้ว่า “Onlyfans” เป็น “คำสั่ง” ของใคร” และตอนที่เก็งพิมพ์เอกสารนี้ใกล้เสร็จ พระเจ้าบอกเก็งจับใจความได้ว่า “จะได้รู้ว่า ผู้ชายและผู้หญิงทั่วโลกมี “พฤติกรรม” เหมือนใคร”) ...

... ถ้าอยากรู้ ช่วยเก็งให้ได้ออกนอกประเทศไทยไป The Holy Home กับเจ้าชายวิลเลียมแห่งราชวงศ์อังกฤษสิ เก็บบอกคนต่างประเทศไปหลายครั้งแล้วว่า หลังจากเก็งกับเจ้าชายวิลเลียมแห่งราชวงศ์อังกฤษได้เข้าไปอยู่ใน The Holy Home แล้ว เก็งจะขอให้พระเจ้าเล่า “ความจริงทุกอย่าง” ให้คนทั่วโลกฟัง (พระเจ้าบอกเก็งว่า “เราเล่าเหมือนเด็กเล่า”) และพระเจ้าเคยบอกเก็งว่า “หลังจากหนูกับวิลได้เข้าไปอยู่ใน The Holy Home แล้ว เราจะเล่า “ความจริงทุกอย่าง” ให้คนทั่วโลกฟัง รวมถึงราชวงศ์จักรีเป็นยังงั คนไทยเป็นยังงั และตอนนี้คิงภูมิพลอยู่ที่ไหน” ...

... คนไทยและคนทั่วโลกจะได้รู้กันว่า เรื่องไหนเรื่องจริง เรื่องไหนเรื่องหลอก หรือ **“เรื่องจริงทั้งหมด”** ...

... คนไทยกล้าพอมั้ยละ ...

... ที่จะปล่อยให้กันได้ไป The Holy Home กับเจ้าชายวิลเลียมแห่งราชวงศ์อังกฤษ? ...

.....